

## ĐỂ ĐĂNG NGAY

Ngày 20 tháng Chín, 2023

Thông tin liên lạc:

Perry Cooper | Nhân Viên Truyền Thông Cao Cấp Cảng Seattle  
(206) 787-4923 | cooper.p@portseattle.org

### Hợp Tác Phát Động Chiến Dịch Nộp Đơn Xin Nhập Quốc Tịch

Cảng Seattle và OneAmerica, một tổ chức hỗ trợ phi lợi nhuận tận tụy nâng cao năng lực cho các cộng đồng người di cư và người tị nạn, đã phát động một chiến dịch trong tháng này nhằm khuyến khích các cá nhân hội đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Chiến dịch bao gồm các thông điệp video và mạng xã hội để khuyến khích các cá nhân hội đủ điều kiện cân nhắc nắm bắt các quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành Công Dân Mỹ.

Những người quan tâm tới việc nộp đơn xin nhập quốc tịch có thể được **hỗ trợ nộp đơn miễn phí từ các luật sư tư vấn nhập cư, trợ giúp pháp lý, và thông dịch viên tình nguyện trong Ngày Công Dân được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín tại Đại học Kỹ thuật Renton**. Các cư dân thường trú hợp pháp (người có thẻ xanh) hội đủ điều kiện được hoan nghênh tham gia.

"Lực lượng lao động của chúng tôi là một trong những nhóm đa dạng nhất, trải đều trên các lĩnh vực khác nhau như hàng hải, hàng không, và nhiều ngành nữa. Chúng tôi liên tục đón tiếp hàng triệu khách thăm mỗi năm thông qua các cửa ngõ quốc tế," **theo lời Ủy viên Hội đồng Cảng Hamdi Mohamed**, "Chúng tôi rất tự hào khi được sử dụng các nền tảng tốt nhất để truyền tải các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân tới những người nhập cư, người tị nạn, và các du khách ngoại quốc hội đủ điều kiện nhập quốc tịch."

"OneAmerica đã hợp tác cùng Cảng từ năm 2017 để đảm bảo rằng các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn được hoan nghênh và khuyến khích tìm hiểu các cơ hội việc làm tại các ngành nghề có liên quan tới Cảng," **Rosanna Donoso Barredo, Quản lý Cao cấp của chương trình Công Dân Mỹ Mới tại Washington cho biết**. "Chúng tôi muốn mọi người biết các lợi ích của việc nộp đơn xin nhập quốc tịch và có các nguồn lực miễn phí để giúp đỡ họ trong suốt quá trình này."

Sự hợp tác giữa OneAmerica và Cảng được bắt đầu nhằm đối phó với lệnh cấm đi lại trước đây của chính quyền tổng thống Trump. Lệnh cấm đã ảnh hưởng tới việc nhập cảnh vào Mỹ của các công dân tại sáu (ban đầu là bảy) quốc gia Trung Đông, gây ảnh hưởng tới người tị nạn và nhập cư. Đối phó với việc này, Hội đồng Cảng Seattle đã thông qua một nghị quyết Chào Đón, đưa Cảng hàng không Quốc tế Seattle-Tacoma (SEA) thành một nơi an toàn và dễ chịu dành cho mọi du khách ghé thăm và bảo vệ các quyền và chất lượng cuộc sống của người nhập cư, người tị nạn, và du khách ngoại quốc.

Chiến dịch Nhập Quốc Tịch sau đó tiếp tục thực hiện các mục tiêu và sử dụng thông tin và nguồn lực chung này về nhập quốc tịch để giúp đỡ những cư dân thường trú hợp pháp hội đủ điều kiện có thể tiếp cận các biện pháp bảo vệ, quyền, và lợi ích mà việc nhập quốc tịch đem lại.

Cảng Seattle công nhận rằng hoạt động của Cảng phụ thuộc vào người nhập cư và du khách quốc tế. Sân bay SEA và các cảng du thuyền hân hạnh chào đón du khách quốc tế tới ghé thăm vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Theo số liệu thống kê dân số cho thấy, tính đến năm 2021, cứ một trong số bốn người, hay 24 phần trăm dân cư Quận King được sinh ra tại nước ngoài. Thương mại toàn cầu được thúc đẩy thông qua sự hợp tác và lao động trên toàn thế giới. Có hàng ngàn người nhập cư làm việc tại Cảng hoặc những công ty làm việc trong hoặc xung quanh các cơ sở của chúng tôi.

Bạn có thể hội đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

- Trên 18 tuổi
- Có thẻ xanh trong ít nhất năm năm (hoặc ba năm nếu kết hôn với một công dân Mỹ)
- Cư trú tại Mỹ trong tối thiểu năm năm liên tục
- Biết đọc, viết, và nói tiếng Anh cơ bản (có thể có ngoại lệ)
- Hiểu biết về lịch sử và chính quyền nước Mỹ

Năm 2022, OneAmerica đã giúp đỡ hơn 280 người tại các điểm tư vấn trong các Ngày Công Dân được tổ chức quanh năm. Điểm tư vấn mở cửa từ 9 giờ sáng; mọi người được khuyến khích đến sớm vì đây là dịch vụ ai đến trước thì được phục vụ trước. Người tham gia cần mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết, bao gồm cả thẻ thường trú nhân. Xem danh sách các giấy tờ cần thiết tại đây> <https://wanewamericans.org/your-roadmap-to-citizenship/gather-required-documents/>

Để biết thêm thông tin về các buổi hội thảo luận và cách chuẩn bị>

<https://wanewamericans.org/attend-a-citizenship-day/>

Có hai điểm tư vấn Ngày Công Dân tại tiểu bang Washington được tổ chức đồng thời vào ngày 30 tháng Chín:

- Pasco, Washington tại Columbia Basin College
- Sunnyside, Washington tại Nuestra Casa

Ngoài điểm tư vấn Ngày Công dân, khi di chuyển qua sân bay SEA, bạn sẽ thấy một thông báo dịch vụ công cộng mới được quay bởi các Ủy viên Hội đồng Cảng trên các màn hình video SEA, một đoạn thông báo qua tai nghe, và biển báo kỹ thuật số chia sẻ thông tin và các nguồn lực về việc nộp đơn xin nhập quốc tịch. Những người quan tâm sẽ được dẫn tới trang web của Chiến dịch Công Dân Mỹ Mới nơi họ có thể tìm thấy các dịch vụ và hỗ trợ địa phương để giúp đỡ họ trong quá trình nhập quốc tịch.

Tìm hiểu thêm về việc nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ> [newAmericanscampaign.org](http://newAmericanscampaign.org)

###